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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก 

คร้ังที่ 2/2563  วันที่  20 ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมห้องผู้อำนวยการสำนัก 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายพีระยุทธ  สานุกูล   ผู้อำนวยการสำนัก 
2. นายประวิช  ชวชลาศัย   รองผู้อำนวยการ    
3. นายมนัส  รามเกียรติศักดิ์   รองผู้อำนวยการ 
4. นายสมสุข  โสภาวนิตย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
5. นางปติมา  หิริสัจจะ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
6. นางสาวพัชรีวรรณ  เจนสาริกรณ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย 
7. นางณิชมน  ผลวิจิตร   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
8. นางพัชรินทร์  กสิบุตร   แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

ผู้ไม่มาประชุม - 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ประธานเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมประจำเดือนกรมนามัย 
1. การแถลงข่าวงานจัดประชุม  ICFP  ซึ่งกำหนดการจัดประชุม ในเดือน  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2564            

ที่พัทยา  มีจำนวน ผู้เข้าประชุมประมาณ 5,000 คน  ตอนนี้รอความชัดเจนว่าสำนักฯ จะรับผิดชอบใน
ส่วนไหน โดยภาพรวมขณะนี้กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก ราชวิทยาลัยสูติ และ PDA เป็นเจ้าภาพร่วม 
เนื้อหาหลักจะเน้นการวางแผนครอบครัวเพ่ือให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
เกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ฉบับที่ 2 ดังนั้นเราต้อง
เตรียมทีมงานไว้รองรับ เพราะถ้ากระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก การมอบหมายงานก็จะเป็นบทบาทของกรม
อนามัย และสำนักฯ  

2. การรับ PA  ที่ลงนามไปแล้ว ซึ่งปกติเราต้อง  Sind  กับรองอธิบดีตามสาย แต่ตอนนี้สายเรายังไม่มีความ
ชัดเจนว่ารองอธิบดีท่านใดจะเป็นผู้ดูแล   ซึ่งสำนักฯ ต้องรับมามีทั้งหมด 10 ตัว หลังจาก กพร. กำหนด 
Template แล้วก็จะมา Sign ในระดับหน่วยงานต่อ เพ่ือหา O และ S ของแต่ละตัว  ในส่วนของสำนัก 
ผู้อำนวยการ จะ Sign กับรองผู้อำนวยการทั้ง 2 คน และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  แล้วให้รองผู้อำนวยการ 
Sign กับกลุ่มวิชาการ(ตามที่แบ่งกันรับผิดชอบ)  ส่วนในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ กรมฯ จะมี
สัดส่วนจากคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ  และการทำงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ให้ด้วย   

     ในส่วนของสำนักฯ ก็จะพิจารณาสัดส่วนจากคำสั่งคณะทำงานต่าง ๆ ภายในสำนักฯ และรวมถึง
โครงการต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ  
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนของสำนักยังมีเปอรเ์ซ็นการเบิกจ่ายน้อยมาก เป้าหมายการเบิกจ่ายใน    
ไตรมาสแรกคือ 73% ของงบประมาณที่ได้รับ ปัญหาของสำนักตอนนี้ คืองบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายเป็นแค่
รายจ่ายประจำเดือน และงบบุคลากร แต่งบประมาณโครงการไม่ได้มีการเบิกจ่าย และการประชุม บางรายการ
ก็ถูกเลื่อนไป ดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรม เช่นผลิตสื่อ ซื้อวัสดุ เป็นต้น  ส่วนเรื่องซื้อยา  คาดว่า    
จะเบิกได้ทัน 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขดังนี้ 
วาที่ 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

  2.การกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ  
2.1 นายแพทย์ประวิช  ชวชลาศัย  กำกับดูแล กลุ่มพัฒนาประชากร และกลุ่มพัฒนาเครือข่าย 

      2.2 นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์  กำกับดูแล กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนา   
                               เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ 
      2.3 ผู้อำนวยการสำนัก  กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการ  
  4. การรับผิดชอบงานตาม Cluster  
      4.๓ วัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดยผู้อำนวยการสำนัก  
            จะเข้าร่ามประชุมด้วย  

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  -  
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

1. เรื่อง Cluster วัยเรียนวัยรุ่น  
นางพัชรินทร์  กสิบุตร เสนอให้มีตัวแทนจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  เข้าร่วมประชุมด้วย              

และนางปภาวี  ไชยรักษ์   เสนอให้ตัวแทนของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เป็น นางปิยะรัตน์   เอ่ียมคง   
ผู้อำนวยการสำนัก มีความเห็นว่า ให้มีการจัดทีมเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการ และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ร่วมด้วย  

2. เรื่องอัตรากำลังของกลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งที่ว่าง มีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2 ตำแหน่ง  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  พัสดุ 1  ตำแหน่ง  สรุปดังนี้  
2.1 การกระจายคนภายในสำนัก คือ นางสาวแน่งน้อย  ฉันทพานิช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  

ชำนาญงาน  และนางสาวกนกกาญจน์  สำเภาแก้ว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ไปลง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

2.2 รับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุ  ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุ มีผู้ประสงค์ขอย้ายแล้วจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ เหลือให้กองการเจ้าหน้า ที่ดำเนินการ
รับโอน/ย้าย ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้อำนวยการเสนอให้ที่ประชุมสืบประวัติคน    
ที่จะย้ายมาจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยรายงานให้ ผู้อำนวยการทราบภายในสัปดาห์นี้ 

3. สรุปการประชุม คณะกรรมการ กพว และ กวป   โดย นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์ 
๑. การประชุมคณะกรรมการ กพว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  โดยได้แจ้ง 
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วัตถุประสงค์ของการทำงาน คือคณะกรรมการ กพว สำนักฯ จะทำงานล้อไปกับ กพว กรม ซึ่งจะ
มีเรือ่งการวิจัย  KM  วารสาร เป็นต้น โดยได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กพว และ กวป 
ทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน                                                                                   
- ผู้อำนวยการฯ เสนอให้แต่ละกลุ่มทำ HL กลุ่มละ 1 เรื่อง เพื่อคัดเลือกเสนอกรม                        

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้หัวหน้ากลุ่มประเมินศักยภาพบุคลากร        
หาความต้องการเพ่ือวางแผนจัดหางบประมาณ  

     - ผู้อำนวยการฯ เสนอให้ดูหลักสูตรที่สำนักฯ และแต่ละคนต้องการ และจัด
เรียงลำดับความสำคัญ โดยตั้งวงเงินจากสัดส่วนต่อหัวของงบบุคลากรในภาพรวม แล้วควบคุม
กำกับให้อยู่ในวงเงิน และกำหนดวงเงินรายบุคคล/ระดับ รวมถึงหลักเกณฑ์ ส่วนหลักสูตรที่กรมจัด
อยู่แล้ว เช่น  OSOf  ก็ให้จัดทำแผนเรียงลำดับฯ  

 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 1. เรื่อง รักษาการแทนผู้อำนวยการซึ่งต้องส่งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ ให้เรียงลำดับดังนี้            

1. นายแพทย์ประวิช  ชวชลาศัย  ๒. นายแพทย์มนัส  รามเกียรติศักดิ์ 
  ๒. คนดีศรีอนามัย ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม ตามประเภทต่างๆ แล้วนำเข้า 
       คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือตัดสิน 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
 
 
         
 

 
 
 
 

 

 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม    นางณิชมน  ผลวิจติร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม     นายสมสุข  โสภาวนิตย์ 


